



บริการดูแลเด็กในโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้อพยพผู้ใหญ่ (Child care in the Adult Migrant English Program)

คุณต้องการใช้บริการดูแลเด็กเพื่อที่คุณจะได้เข้าเรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้อพยพผู้ใหญ่ (Adult Migrant English Program) (AMEP) ใหม่? คือระหว่างที่คุณเข้าเรียนในชั้นเรียนของโปรแกรม AMEP คุณฝากบุตรไว้กับบริการดูแลเด็กได้ ทั้งนี้ถ้าบุตรของคุณยังมีอายุไม่ถึงวัยเข้าโรงเรียน

บริการ AMEP ของคุณจะพยายามหาสถานที่ดูแลเด็กที่อยู่ไกลจากบ้านคุณหรือจากสถานที่เรียน AMEP ไม่เกิน 30 นาทีแต่เรื่องนี้อาจเป็นไปได้เสมอไป อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการ AMEP จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะหาสถานที่ดูแลเด็กที่ใกล้ที่สุดให้คุณ

ผู้ให้บริการ AMEP

จะจัดหาสถานที่ดูแลเด็กที่สามารถรับบุตรของคุณได้ทันทีที่คุณเริ่มเข้าเรียนตามหลักสูตรของโปรแกรม AMEP และดูแลบุตรของคุณได้ตลอดระยะเวลาที่คุณเรียน แต่บางครั้งก็อาจเป็นเรื่องสุดวิสัย เพราะโดยปกติแล้วสถานที่ดูแลเด็กมักจะมีที่ว่างจำกัดและมีผู้รอรับบริการเป็นจำนวนมาก บางครั้งอาจไม่มีที่ว่างทันที หรือมีจนนั้นคุณก็อาจฝากบุตรได้เป็นบางเวลาในระหว่างการรอจนกว่าจะได้วันฝากบุตรเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม โปรดพึงระลึกว่า คุณจะได้รับบริการดูแลเด็กฟรีนี้ในระหว่างที่คุณเข้าเรียนในชั้นเรียนของ AMEP เท่านั้น คือไม่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ ที่อยู่นอกเวลาเรียน AMEP ถ้าคุณไม่เข้าเรียนในชั้นเรียน AMEP หรือคุณเรียนจบแล้ว คุณจะต้องจัดหาบริการดูแลบุตรของคุณเอง อนึ่ง ถ้าบุตรคนเดียวหรือหลายคนของคุณจะไม่มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นเท่าไร เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการ AMEP ทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้ปรับการสำรองที่ให้เป็นไปตามนั้น

ถ้าคุณขาดเรียนในโปรแกรม AMEP หลายครั้ง

ผู้ให้บริการของคุณอาจยกเลิกการสำรองที่สำหรับบุตรของคุณที่สถานดูแลเด็กแห่งนั้น และถ้าคุณจะกลับมาเรียนในโปรแกรม AMEP ใหม่ คุณก็จะต้องดำเนินการฝากบุตรให้อยู่ในความดูแลฟรีใหม่ และอาจต้องรอจนกว่าสถานที่ดูแลเด็กจะมีที่ว่าง

ในการประเมินความจำเป็นเรื่องการดูแลบุตรของคุณ ผู้ให้บริการ AMEP ของคุณจะเสนอทางเลือกต่างๆให้คุณเลือกเพื่อที่คุณจะได้เริ่มการเรียนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับการขอร้องให้:

- เข้าเรียนที่ศูนย์ชุมชนซึ่งมีบริการดูแลเด็กอยู่ที่นั่นด้วย
- เดินทางไกลเกินกว่าที่คุณต้องการ
- เรียนโดยมีครูมาสอนที่บ้าน หรือผ่านทางการเรียนทางไกล จนกว่าสถานที่ดูแลเด็กจะมีที่ว่าง

ถ้าบริการของสถานที่ดูแลเด็กไม่ตรงกับความสะดวกของคุณ คุณควรหารือเรื่องนี้กับผู้ให้บริการ AMEP ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเด็กนี้ โปรดหารือกับผู้ให้บริการ AMEP ของคุณ